

Số: **1652**/TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày **02** tháng **8** năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị khôi phục và tôn tạo chùa Điền Am (chùa Bò)  
xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chùa Điền Am thuộc làng Bò Hà tổng Đô Xá, huyện Nông Cống, nay là xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn là một trong những nơi thờ phật tiêu biểu trong hệ thống tín ngưỡng thờ phật, chùa được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, chùa chính được xây theo kiểu chữ Đinh, tổng thể công trình kiến trúc bao gồm: Cổng Tam Quan, vườn chùa, sân chùa, chùa chính, nhà thờ mẫu, nhà thờ tổ. Các hoạt động của chùa chủ yếu là tín ngưỡng thờ phật, thờ mẫu gắn với hoạt động tín ngưỡng ở chùa.

Qua dặm dài lịch sử, chùa Điền Am cũng đã từng đóng góp vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng, xã, đến nay ngôi chùa đã bị phá hủy những hiện vật, tượng thờ đã bị thất lạc do sự biến thiên của thời gian, nhưng đối với cộng đồng dân cư làng Bò Hà, ngôi chùa cần được khôi phục nhằm bảo tồn những giá trị vĩnh hằng của sức sống văn hóa. Dấu tích còn lại của chùa còn bảo tồn một tấm bia đá hình vuông, đỉnh có mái che, tất cả được làm bằng đá nguyên khối. Đây là tấm bia được dựng vào niên hiệu "hoàng triều Chính Hòa vạn niên chi nguyên Cốc Nhật" (bia được dựng vào niên hiệu Chính Hòa nguyên niên 1680 đời vua Lê Hy Tông). Nội dung bia ghi lại việc bà Cung phi họ Phạm có công trong việc tu tạo chùa Điền Am và những người cung tiến ruộng đất vào chùa ở các thửa ruộng của làng Bò Hà xưa. Hiện tại khu vực đất đai của chùa còn 500m<sup>2</sup>, do chính quyền địa phương quản lý.

Thế theo nguyện vọng tín ngưỡng thờ phật của nhân dân để góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống nhân dân làng Bò Hà, UBND xã Dân Quyền đã có Tờ trình xin được khôi phục lại chùa Điền Am, kinh phí để khôi phục tôn tạo bằng nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp.

UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Tôn giáo tỉnh quan tâm giải quyết cho khôi phục lại chùa Điền Am để làm nơi sinh hoạt văn hóa cho nhân dân xã Dân Quyền và bà con nhân dân trong huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tôn giáo tỉnh (b/c);
- TT. HU, TT.HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;
- Lưu: VT, NV.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Trung**